



ที่ ศธ 0575/ ว 1817

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
328 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

9 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 38 (38<sup>th</sup> WUNCA)

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 38 (38<sup>th</sup> WUNCA)”

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Inter-University Network :UniNet) ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายความเร็วสูงระหว่างมหาวิทยาลัย/สถาบัน โดยกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาค และดำเนินกิจกรรมทางการศึกษาทั้งด้านการเรียนการสอน E-learning แลกเปลี่ยนข้อมูล และการวิจัยร่วมกัน นั้น เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางในการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่าย การศึกษาวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบนเครือข่าย รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายระหว่างกลุ่มสมาชิก ให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูล การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเครือข่าย Hardware Software จึงได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 38 (38<sup>th</sup> WUNCA)” ขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 23 - 25 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยนี้

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ใคร่ขอเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่าน ที่สนใจเข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ <http://www.wunca.uni.net.th/wunca38> หรือ <http://www.uni.net.th> ซึ่งมีกำหนดการดังนี้

วันที่	รายละเอียด	หมายเหตุ
วันที่ 12 พ.ย. 61 – 28 ธ.ค. 61	- เปิดรับลงทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์	
วันที่ 12 พ.ย. 61 – 4 ม.ค. 62	- ผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จัดส่งหนังสือยืนยันการเข้าร่วมงานจากต้นสังกัด พร้อมแนบรายละเอียดการลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	- หากพ้นกำหนดดังกล่าวและยังไม่ได้จัดส่งหนังสือยืนยันจากต้นสังกัดกลับมา สำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดรายชื่อออก
วันที่ 26 พ.ย. 61 – 28 ธ.ค. 61	- ลงทะเบียนร่วมอบรม Workshop	- ลงทะเบียนจนกว่าจะเต็ม
วันที่ 23 - 25 ม.ค. 62	- งานประชุมเชิงปฏิบัติการ 38 <sup>th</sup> WUNCA	

อนึ่ง การประชุมดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน และขอได้โปรดเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พัก  
จากต้นสังกัด ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใดขอได้โปรดสอบถามได้ที่ [wunca-sec@uni.net.th](mailto:wunca-sec@uni.net.th)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุภัทร จำปาทอง)  
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา  
โทรศัพท์ 02 232400 ต่อ 3001-3005, 2001-2002